

โครงการ พี่สอน .. น้องรู้

เนื่องจากแกนนำชมรมเด็กไทยปลอดภัยของชุมชนบ้านเขาหิน รุ่นที่ 1 ได้มีการตัดตั้งขึ้นมาเป็นเวลานาน จึงทำให้สมาชิกแกนนำรุ่นที่ 1 ของชมรมแต่ละคนจำเป็นต้องแยกย้ายไปศึกษาต่อในต่างจังหวัด จึงทำการติดตามงานและการติดต่อประสานงานของทางชมรมและทางชุมชนขาดแกนนำประสานงานและกิจกรรมของทางชมรม จึงทำให้งานล่าช้าและไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเท่าที่ควร

แกนนำชมรมเด็กไทยปลอดภัยรุ่นที่ 1 จึงมีความคิดเห็นว่าควรจะต้องจัดกิจกรรมเพื่อคัดสรรน้องๆที่มีความสามารถเข้ามาสานต่อกิจกรรมของชมรมเด็กไทยปลอดภัยเพื่อช่วยต่อการติดต่อประสานงานกับทางชมรมและทางผู้นำชุมชนได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้พี่ๆ แกนนำชมรม รุ่นที่ 1 ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมร่วมกับน้องๆ เยาวชนที่จะมารับหน้าที่สานต่อกิจกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติกับน้องๆ และได้พูดคุยกับน้องๆ ให้รู้ถึงกิจกรรมของชมรมที่พวกพี่ๆ ทำเพื่อจะสะดวกในการติดตามงาน และจัดกิจกรรมของชมรมในครั้งต่อไป

กิจกรรม

รับลงทะเบียนน้องๆ ที่มาร่วมกิจกรรม จากนั้นก็สันทนากการเพื่อให้น้องๆ ได้ผ่อนคลายและสนุกในการจัดกิจกรรม

เริ่มพิธีเปิดโดยเชิญ อ.จรรยา เชนล้อมซ่า มาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมพี่สอน...น้องรู้ จากนั้นก็สันทนากการน้องๆ อีก 2 เพลง

ให้น้องๆ แบ่งกลุ่มโดยจับเป็นวงกลมนับ 1-5 ทีละคน จากนั้นจะได้น้องๆ จำนวน 5 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน โดยคละกันตามอายุ แล้วให้น้องๆ คิดการแสดงที่น้องๆ ต้องการจะสื่อถึงผู้ใหญ่ให้ใส่ใจในเรื่องใดบ้าง เช่น บางคนอาจจะแสดงเรื่องภัยของสนามเด็กเล่น เพื่อบอกให้รู้ถึงสิ่งที่ยุใหญ่ไม่รู้เลยว่า สนามเด็กเล่นนั้นมีอันตรายเพียงใด ถ้าเครื่องเล่นชำรุด หรือเรื่องความรุนแรงในครอบครัวที่เด็กหลายๆ คนได้เจอมา แล้วนำมาสะท้อนภาพของสังคม โดยให้ใช้เวลาห้ามน้อยกว่า 5 นาที ใช้อุปกรณ์ และความคิดได้อย่างอิสระ

จากนั้นก็พักเบรก 5 นาที และสันทนากการ 2 เพลง จากนั้นแจกกระดาษฟรียบซาร์ท และปากกาให้น้องๆ เขียนถึงสิ่งที่เพื่อนๆ แสดงและให้ตัวแทนออกมาพรีเซ้นผลงานของกลุ่มตัวเองที่จะบอกเพื่อนๆ และวิธีการแก้ไขปัญหาคาที่น้องๆ อยากให้มีขึ้นในชุมชน

พักทานอาหารกลางวันและชมรมถึงการสันทนากการกับน้องๆ เพื่อให้อาหารย่อย พอช่วงบ่ายเราก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของจุดเสี่ยงที่น้องๆ โดยจะแบ่งน้องๆ เป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยมีพี่ๆ แกนนำ 1 คน ต่อ 1 กลุ่ม เข้าไปช่วยน้องคิดด้วย จากนั้นแจกกระดาษ และปากกาโดยให้น้องๆ ใช้ความคิดที่ว่าอะไรคือจุดเสี่ยงที่น้องๆ คิดว่าอันตราย

จากนั้นก็พักเบรกและสันทนากการน้องๆ อีกครั้ง จากนั้นก็ให้น้องๆ ออกมานำเสนอความคิดของกลุ่มตัวเองที่ได้รับทีละกลุ่ม

จากนั้นก็มาโหวตกลุ่มที่แสดงละครดีและนำเสนอดีเพื่อรับของรางวัล

สรุปกิจกรรมของวันนี้ว่าสิ่งที่ต้องให้น้องๆ รับรู้และได้กลับไปคืออะไรและให้น้องๆ เขียนความประทับใจ และสิ่งที่น้องๆ อยากบอกลงในกระดาษสีขาว

จากนั้นก็แจกของรางวัลให้กับน้องๆ ที่มาร่วมกิจกรรมทุกๆ คน และร่วมถ่ายรูป และรับสมัครแกนนำที่สนใจจะทำงานให้ชุมชนที่จริงจัง โดยจะมาจากความสมัครใจของน้องๆ ที่อยากจะช่วยในการทำงานและ ช่วยเหลือกิจกรรมชมรม

ผลที่ได้

1. แกนนำชมรมเด็กไทยปลอดภัยของชุมชนบ้านเขาหิน รุ่นที่ 2
2. น้องๆ มีความรู้ความสามารถ กล้าคิดกล้าแสดงออก
3. พี่แกนนำรุ่นที่ 1 ได้สอนน้องๆ และได้แลกเปลี่ยนทัศนคติกับน้องๆ
4. ได้ตัวแทนในการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมในครั้งต่อไป

